

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

โครงการประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ
๑	พัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ	นางสาวนิตยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	พัฒนางานวัดผลและประเมินผล	นางสาวนิตยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	นางสาวนิตยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	พัฒนางานกิจกรรมแนะแนว - กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน - กิจกรรมแนะแนวเรียนต่อนักเรียนชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖	นายวรเทพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โรงเรียนเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)	นางสาวนิตยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	นางสาวชุตินันท์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	พัฒนางานทะเบียนนักเรียน	นางสาวศุภนิดา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	งานรับนักเรียน	นางสาวศุภนิดา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	พัฒนางานสารสนเทศด้านวิชาการ	นางสาวธิดารัตน์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐	พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	นางสาวธิดารัตน์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	นิเทศภายในสถานศึกษา	นางสาวธิดารัตน์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่ส่งเสริมคุณลักษณะและทักษะของนักเรียนโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม	นางสาวธิดารัตน์ นางสาวนิตยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	พัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนและจัดท้าวสื่อดูอุปกรณ์วิทยาศาสตร์	นางสาวธิดารัตน์	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑๔	ส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์	นางพิกุล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๕	งานพัฒนาห้องสมุด	นางสาวสุจारी	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๖	พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	นางสาวนิตยา นายเดชณรงค์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๗	สวนสมุนไพร ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย	นางสุพรรณษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๘	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ICTและคอมพิวเตอร์	นางสาวชุตินันท์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๙	ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน - พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๖ - พิธีเข้าประจำ กองลูกเสือ เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ - กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่	นายประวิทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๐	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	นายประวิทย์ นายเทียนชัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๑	ศิลปหัตถกรรมนักเรียน	นางสาวนิตยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๒	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย	นางสาวปฎิญา นางสาวนิตยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๓	สถานศึกษาพอเพียง	นางสาวศุภานิดา นายวรเทพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๔	การจัดการเรียนรวม	นางสาวสุจारी	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๕	เปิดโลกวิชาการ Open House	นางสาวนิตยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๖	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	นางสาวปฎิญา นางสาวนิตยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๗	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	นายเทียนชัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๘	ค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม	นางสุพรรณษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๙	พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	นางสาวสุจारी	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๐	พัฒนาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	นางอ าพรรัตน์	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓๑	พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา - กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสาระ สุขพลศึกษา - กิจกรรมกีฬาภายใน - กิจกรรมกีฬานักเรียน - กิจกรรมมินิซ็อกเกอร์	นายสุวรรณโณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๒	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	นางสาวศุภนิดา นายวรเทพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๓	พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ	นายจำนงค์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๔	รณรงค์ประหยัดพลังงาน	นายเดชณรงค์ นายสุวรรณโณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๕	เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ (รักการอ่าน)	นางสาวปฎิญา นางสาวนิตยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๖	สตูดิโอไทยและวันภาษาไทยแห่งชาติ	นางสาวปฎิญา นางสาวนิตยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๗	วันสาคัญทางศาสนา และวันสาคัญของชาติ - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา - วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	นางสาวศุภนิดา นายวรเทพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๘	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	นางสาวศุภนิดา นายวรเทพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๙	พัฒนางานโสตทัศนศึกษา	นายประวิทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๐	ป้องกัน ฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเสพติด	นายเทียนชัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๑	ส่งเสริมประชาธิปไตย	นายเทียนชัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๒	วันสำคัญ - กิจกรรมวันไหว้ครู - กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	นายเทียนชัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔๓	โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School	นายเดชมรงค์ นายสุวรรณโณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๔	งานอนามัยโรงเรียน	นางสาวสุพรรณษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๕	พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน	นายเทียนชัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๖	ขับขี่ปลอดภัย	นายสุวรรณโณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๗	โรงเรียนปลอดภัย MOE Safety School	นายเทียนชัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๘	พัฒนาส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	นางสาวปิยะดา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๙	สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน	นางสาวปิยะดา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๐	เยี่ยมบ้านตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	นางสาวปิยะดา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๑	ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน (ใช้เงินรายได้)	นางสาวปิยะดา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๒	พาน้องกลับห้องเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)	นางสาวปิยะดา	อยู่ระหว่างดำเนินการ

#### กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ
๑	พัฒนาอาคารสถานที่	นายสุวรรณโณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	นายจำนงค์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	พัฒนางานสารบรรณ	นางพิกุล บุญเอี่ยม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	พัฒนาบุคลากร	นางพิกุล บุญเอี่ยม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	จ้างลูกจ้างชั่วคราว (ใช้เงินรายได้)	นางพิกุล บุญเอี่ยม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	นายวรเทพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	ปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ	นางสาวปฎิญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	พัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชี	นางสาวชุตินันท์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	ซ่อมบำรุงยานพาหนะ	นายจำนงค์	อยู่ระหว่างดำเนินการ

งบสำรองจ่าย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินการ
๑	ประชุม อบรม สัมมนา ผู้บริหาร	นายอัครงค์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	สนองนโยบายของรัฐเร่งด่วน (เงินรายได้โรงเรียน)	นายอัครงค์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	พัฒนาระบบการบริหารงานสถานศึกษา	นายอัครงค์	อยู่ระหว่างดำเนินการ